



จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร

ฉบับที่ 1/01/2564



การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังไทร



นางสุนันทา สุขสาสนี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร



การประเมิน ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร



ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลวังไทร ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19 โดยการจัดกระบวนการรวมพลังเมืองต้นรู้ หนุนช่วยรัฐ



สาระน่ารู้ เกี่ยวกับสถานการณ์โคโรน่า 19 (COVID-19)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังไทร



วันที่ 8 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ครั้งที่ 2/2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร

โดยนางสุนันทา สุขสาสุณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปและรายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร จำนวน 8 โครงการ

การประชุม ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร

วันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ทีมคณะกรรมการ ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ระดับจังหวัด ได้มาประชุมติดตามตรวจเยี่ยม และสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันท้องถิ่น อบต.วังไทร

โดยนางสุนันทา สุขสาธุชนี องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร เป็นประธานในการต้อนรับทีมคณะกรรมการ ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ระดับจังหวัด พร้อมทั้งร่วมรับทราบการตรวจประเมิน ติดตาม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานกองทุนฯ ในครั้งนี้ด้วย



ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวปลอดโรค ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 15 มกราคม 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลลัวะจังหวัดไทรบุรี ได้จัด
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวปลอดโรค
 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลลัวะจังหวัดไทรบุรี

โดยนางสุพัตรา สุระสาธุภัณฑ์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัวะจังหวัดไทรบุรี
 ได้มอบหมายให้ นายเนติกร เพชร
 กันชาวงศ์ รองนายกองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลลัวะจังหวัดไทรบุรี เป็นประธานที่ประชุม
 นางสาวณิภาพร อยู่สุ่ม หัวหน้าสำนัก
 ปลัด อบต. พร้อมผู้อำนวยการกอง
 หมายต่างๆ นักวิชาการสาธารณสุข และ
 นางสาวชลิตา แก้วนอ เจ้าหน้าที่งาน
 สาธารณสุข ชี//จรรยาละเอียด การจีน
 ทะเบียงนุรักษ์และ//มอ ในพื้นที่ตำบลลัวะ
 และราชละเอียดกิจกรรมในโครงการให้
 มาตรฐานสัตว์ปลอดโรค



โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19 โดยการจัดกระบวนการรวมพลังพลเมือง ที่นรี หนุนช่วยรัฐ

วันที่ 20-22 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19 โดยการจัดกระบวนการรวมพลังพลเมืองที่นรี หนุนช่วยรัฐ รุ่นที่ 1-3 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร

โดยนางสุนันทา สุขสาสนี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนางสาวสุกัญญา พงศ์ประภาอำไพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสังเกตอาการ การปฏิบัติอย่างถูกวิธี รวมถึงขั้นตอนการล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การคัดกรองโรคและการป้องกันด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสม พร้อมแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และกำหนดเป็นมาตรฐานเพื่อบังคับใช้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ





สาระน่ารู้



อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน



8 วิธี ปกป้องบ้านเรา ป้องกันโควิด-19



อยู่แต่เร็น



เลิกเที่ยว



อย่าไป ในที่คนมากๆ



หาไรทำ...ไม่ให้ว่าง



หยุด...แหลงมาก



หยุด...เมา



อยู่ห่าง 2 เมตร



ล้างมือ เป็นห่วง กะโทรหาตะ



ด้วยความตั้งใจ ห่วงใย : sw.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
ขอบคุณไอเดียจาก UBOL BIO ETHANOL GROUP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

